



คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา

โทรศัพท์ ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๑๘ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๐๙

E-Mail : educationnla@gmail.com

https://bit.ly/2IU4U6t



ฉบับที่ ๑๗/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา

พิจารณาติดตามการดำเนินงานคณะอนุกรรมการ

และแนวทางการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ



เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธาน กมธ. การศึกษา เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

● พิจารณาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน

๑. คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ



พลเอก ประสาท สุขเกษม รองประธานคณะกรรมการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการได้มีการพิจารณาศึกษาร่างคู่มือการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเบื้องต้นที่ประชุมคณะอนุกรรมการเห็นด้วยกับร่างคู่มือดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มีการมอบหมายงานให้อนุกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการตามที่ปรากฏในร่างคู่มือฯ กับแผนปฏิบัติการของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย แผนงานและโครงการของกระทรวงศึกษาธิการว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไร และเห็นควรเชิญผู้แทนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและผู้แทนสภาการศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นกฎหมายการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา รวมทั้งได้มีการมอบหมายงานให้กับอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อนำเสนอผลการพิจารณา

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้พิจารณาความคืบหน้าเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเห็นควรเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลไกและกระบวนการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดระยองและโรงเรียน รวมทั้งข้อมูลที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และโรงเรียนบ้านสมานมิตร อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



๒. คณะทำงานกลาง ในคณะกรรมการการศึกษา

นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน กรรมการ ในฐานะคณะทำงาน กล่าวว่า คณะทำงานได้พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารราชการภายในของ กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมาได้รับทราบประเด็นปัญหามากมาย โดยเฉพาะกรณีการบริหารราชการในส่วน ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดิมกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละพื้นที่ ดูแลรับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของสถานศึกษา เป็นต้น แต่ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนให้ศึกษาธิการจังหวัด เข้ามาทำหน้าที่ในส่วนนี้ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ดังนั้น คณะทำงานจึงเห็นควรให้มีการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหา ลดข้อจำกัด และความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน เพื่อให้มีความ เป็นเอกภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษาธิการจังหวัดให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ โดยจะมีจัดทำรายงานการพิจารณา ศึกษาหรือข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการแก้ปัญหาการบริหารงานส่วนนี้เสนอต่อคณะกรรมการต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติ ภารกิจดังกล่าวเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเห็นควรตั้งคณะทำงานขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนภารกิจโดยเฉพาะ ซึ่งเบื้องต้นได้กำหนดกรอบการดำเนินงานไว้โดยสังเขป คือ ประชุมคณะทำงานชุดใหม่ครั้งแรกในวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ และจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นในวันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำผล การดำเนินงานมาวิเคราะห์และรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป



ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นด้วยกับรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานตามที่ได้นำเสนอ เนื่องจากเป็นการพิจารณาศึกษา ประเด็นปัญหาดังกล่าวเป็นกรณีเร่งด่วนซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายเพราะการแก้ไขกฎหมายจำเป็นต้องใช้ ระยะเวลาอันค่อนข้างนาน และในส่วนดังกล่าวคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นส่วนที่ดูแลรับผิดชอบ ตลอดจนพิจารณา ทบทวนประเด็นรายละเอียดต่าง ๆ ในระยะยาวต่อไป

- **พิจารณาเตรียมความพร้อมการจัดโครงการรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์และบริบทของกลุ่มการศึกษาและการเรียนรู้ และการสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับภาคีหุ้นส่วนภายนอก ส.ส.ท. เรื่อง “เวทีชวนเปลี่ยนประเทศไทย...กุญแจสร้างคุณภาพ การศึกษาสู่ความยั่งยืน”**



นายออน กาจระโทก เลขาธิการคณะกรรมการ กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการ ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์และบริบทของกลุ่มการศึกษา และการเรียนรู้และการสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับภาคีหุ้นส่วนภายนอก ส.ส.ท. เรื่อง “เวทีชวนเปลี่ยนประเทศไทย...กุญแจสร้างคุณภาพการศึกษาสู่ความยั่งยืน” ร่วมกับสภาผู้ชม และผู้ฟังรายการ (Thai PBS) การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้กำหนดให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ คือ “ชวนเปลี่ยนประเทศไทย : ศาสตร์พระราชากับการพัฒนา การศึกษา” “กุญแจสร้างคุณภาพการศึกษา : กุญแจสร้างคุณภาพการศึกษา : ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (จาก กอปศ. สู่วุฒิสภา)” “การศึกษาสู่ความยั่งยืน : รูปธรรมของการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” “การวิเคราะห์งบประมาณ ด้านการศึกษา” และประเด็นสำคัญ คือ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ซึ่งมีการแบ่ง เป็นกลุ่มย่อย ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุ่มอาชีวศึกษาและการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนี้จะมีการจัด นิทรรศการและพื้นที่การเรียนรู้จากหน่วยอื่น ๆ ร่วมด้วย อาทิ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้เชิญกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๒๕๐ คน เข้าร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนและปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่อไป

